

ธันวาคม

● ระวีวรรณ หุ่ยมฤคย์
รวบรวม

๑

นายพิศาล มุลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเมื่อเที่ยงวันที่ ๑ ธันวาคมนี้ว่าได้รับรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันที่ ๑ ธันวาคมนี้ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน โดยเฉพาะในอำเภอลานสกา, พรหมคีรี, ท่าศาลา, ร่อนพิบูลย์, ชะอวด และอำเภอเมือง มีระดับน้ำท่วมสูงมากจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยพขึ้นไปยังพื้นที่สูงจำนวน ๕๐๐ครัวเรือนโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วในทุกอำเภอ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ มีผู้ใดเสียชีวิต □

ตัวแทนห้าสมาคมจีนในอำเภอหาดใหญ่ อันประกอบด้วยสมาคม-และ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางลิว และไหหลำ ประมาณ ๓๐ คน นำโดยนายนิคม ปรีชาวิระกุล ได้มารอพบนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อคัดค้านที่นายกฯ จีระนกร จะมอบที่ดินและโรงเรียนศรีนครให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพราะเกรงว่าชื่อของโรงเรียนอาจเปลี่ยนไปและสมาคมศิษย์เก่า อาจจะต้องถูกยุบเลิกและนอกจากนี้เพื่อให้เป็น

ไปตามเจตนารมณ์ของนายซี กิมหยงด้วย แต่นายชวน หลีกภัยกล่าวว่า ที่คัดค้านนี้จะนำไปสร้างศูนย์การค้า ซึ่งทำให้ตัวแทนทั้งห้าสมาคมไม่สบายใจ เพราะเกรงเป็นที่ครหาและเข้าใจผิด

๔

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรม-ราช เปิดเผยว่าทางสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อตั้งห้องทดลองขึ้น ที่โรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์อาหารต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องผ่านการวิเคราะห์ที่จังหวัดสงขลาเหมือนที่ผ่านมา ห้องทดลองนี้จะเริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม ๒๕๒๘ ส่วนอาหารที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อส่งออก จะเป็นพวกกุ้ง, ปู และปลาจากอำเภอปากพะมึงและอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเดินรถโดยสารรับจ้างของประเทศ-

มาเลเซียและสิงคโปร์ในราชอาณาจักร-ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเป็นการดำเนินการให้การขนส่งผู้โดยสารระหว่างไทยกับมาเลเซียดำเนินการไปอย่างเสมอภาคและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมทำความตกลงกับมาเลเซียเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางเดินรถในลักษณะการลงทุนร่วมหรือในลักษณะของการกำหนดจำนวนรถ จำนวนเที่ยวและเส้นทางประกอบการขนส่งบนพื้นฐานของความเสมอภาคและในระหว่างการเดินทางให้รีบดำเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศโดยเร็ว

๒

จังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกบุคคลเป็นผู้นำท้องถิ่นภายใน ๓ อำเภอ จำนวน ๕ คน นายอินทร์ บุญเอิบ กำนัน ต.กะทู้, นายนิคม จำลองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ต.กะทู้, นายสะตัน ฉายเหลี่ยม สารวัตรกำนัน ต.กะทู้, นายวินัย ดันมณีประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และนายชวิชชัย ดันตระโหนด แพทย์ประจำตำบล อ.เมือง และระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคมนี้ จังหวัดจะส่งผู้นำท้องถิ่น

ธันวาคม



อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ ที่เรือนจำพัทลุง

ทั้ง ๕ คนดังกล่าวเข้าร่วมงานทัศนศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่กรุงเทพฯ

๑๔

สมเด็จพระราชาธิบดี ฟิเรน-ทรา บี ปีกริม ซาห์ เคฟ กษัตริย์แห่ง ประเทศเนปาลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนจังหวัดภูเก็ตและพังงา ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทาง จังหวัดเตรียมต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ พร้อมเชิญเสด็จชมสถานที่ท่องเที่ยว

๖ รุสมิแล

๑๘

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ (สพจ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๗ เพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลปรากฏว่า โรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดไพโรสนทร์ อำเภออ่าวลึก ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายเกษมธรรมวิสุทธิ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองแห้ง อำเภอเมือง กระบี่ ครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ นางสาวพัชรี ณ ถลาง ครูโรงเรียนบ้านอ่าวลึก ส่วนโรงเรียนดีเด่นที่ได้รับรางวัลชมเชย ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง อำเภอเมือง กระบี่ และโรงเรียนวัดนันทุมุขาราม อำเภอปลายพระยา

๑๖

นางฉลวย ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ เกษกิจเกษตรอำเภอเมืองตรัง เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อจัดตั้ง และส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง หมู่บ้านเป้าหมายคือ หมู่ ๖ บ้านควนปริงเป็นการปฏิบัติตามโครงการเร่งรัดพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้เป็นแรงหนุน การพัฒนาด้านการเกษตรและมีการอบรมในด้านโภชนาการ การถนอมอาหารการจัดบ้านเรือนให้ความรู้ทางแม่บ้านและส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งแม่บ้านให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

๑๕

จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณผ่านกรมศิลปากร เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นที่อำเภอถลางแน่นอนแล้ว โดยจะก่อสร้างที่วัดโลกยง คำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมศิลปากรได้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับภูเก็ตโดยตรง โดยมีลักษณะเป็นบ้านทรงไทยภูเก็ต ๑๗ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๗ ล้านบาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดังกล่าว จะเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมวัฒนธรรมโบราณวัตถุ วรรณกรรมวรรณคดี

๒๒

จังหวัดทหารบกชุมพรจะได้จัดงานวันพระราชทานนามค่ายเขตอุดมศักดิ์ขึ้นในปีที่ ๕ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทหารในค่ายฯ และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับได้แสดงความเคารพต่อพระนามของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วย โดยช่วงเช้า ๕.๐๐ น. ทำพิธีทางศาสนา ช่วงบ่าย ๑๕.๐๐ น. จัดแข่งฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยเขตอุดมศักดิ์ และแข่งฟุตบอลอาวุโสระหว่างครูกับทหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศต่อต้านยาเสพติด ณ ศาลาเขตอุดมศักดิ์

๒๕

นายอนันต์ อนันตกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผอ. บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า โครงการที่ทาง ศอ.

บต. เร่งดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ และมีบางโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๒๗ คือ เชิญทูตจากสถานทูตกลุ่มมุสลิมในประเทศ ศึกษาข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้มีโครงการประชาสัมพันธ์ความเป็นอยู่ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม, โครงการสัมมนาแม่บ้านและผู้นำสตรีมุสลิม, จัดทำทำกินแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย, พัฒนาและส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน, ประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์เยาวชนชนบท, ส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม, จัดทำหนังสือเดินทางในการไปประกอบพิธีฮัจย์, แก้ไขปัญหาจากจนของประชาชน, โครงการหมู่บ้านชายแดนไทย มาเลเซียและโครงการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสันติสุข การพัฒนาและเพื่อความก้าวหน้าของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๖

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี มีโครงการจะให้เกษตรกรทำนาและปลูกพืชตามฤดูกาลที่ไม่สามารถทำได้ โครงการนี้กำหนดจะทำในเนื้อที่ ๑ หมื่น ๕ พันไร่ในท้องที่อำเภอยะรัง, อำเภอเมือง, อำเภอหนองจิก, อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง ซึ่งกรมชลประทานจะให้การช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวม ๓๕ เครื่องพร้อมน้ำมันด้วย นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบมาประจำที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกเช้าวันศุกร์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาสามารถไปรับบริการได้ในวันดังกล่าว

๒๘

นายประภาส แก้ววิบูลย์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงบประมาณปี ๒๕๒๘ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน ๒.๕ ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ ยางพารา มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ข้าว และผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนการประชุมคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการตามบพ. ที่ได้มี ๑๒๖ โครงการ โดยเน้นด้านจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร จัดทำแปลงสาธิตทดลองพืชเศรษฐกิจ จัดตั้งและพัฒนางานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและยุวเกษตรกร

๒๙

นายเอนก สิทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้ประชุมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยการรณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนของจังหวัดมีทัศนคติใหม่ โดยกำหนดสูตรสำเร็จคือ ๕ สะอาด ได้แก่ สะอาดทางอารมณ์, อวัยวะ, อาหาร, อากาศ, อุดสาหกรรม ส่วน ๓ เคารพ ได้แก่ เคารพสิทธิและตรงต่อเวลา เคารพพงษชาติ เคารพกฎจราจร การส่งเสริมดังกล่าวมอบให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๘ นี้

มกราคม



๒

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินไปลงที่สนามบินหาดใหญ่เวลา ๑๕.๑๐ น. จากนั้นได้เข้าพักที่ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ ๓ มกราคม พลเอกเปรมพร้อมคณะจะออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง ในวันที่ ๔ มกราคมนี้ พลเอกเปรมและคณะจะออกเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จากนั้นจะเดินทางไปยังที่อื่น ๆ แล้วกลับกรุงเทพฯ

๔

นายเมธี สมสุข หัวหน้าชมสายโทรศัพท์ภูเก็ต เปิดเผยว่า ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ นี้ ทางชมสายฯ จะขยายงานติดตั้งเครื่องใช้โทรศัพท์ที่แหล่งท่องเที่ยว “หาดป่าตอง” ๘ รุสมิแล

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ประมาณ ๑๕๐ เลขหมาย เป็นการสร้างที่ทำการชมสายพิเศษขึ้น เนื่องจาก “หาดป่าตอง” มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และการดำเนินงานใช้เงินงบประมาณน้อยกว่าการวางสายเคเบิล โทรศัพท์ ๑๕๐ เลขหมายดังกล่าวจากผลการสำรวจปรากฏว่าไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้ จึงต้องสำรวจเพิ่มเติมถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อรายงานให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พิจารณาหาความเหมาะสมรวมทั้งเรื่องปัญหาที่ดินสำหรับสร้างที่ทำการชมสายฯ พิเศษขึ้นด้วย

๕

สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชน มีเป้าหมายต้องการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในทางอรรถคดีและนิติกรรมสัญญาเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ลดปัญหาข้อขัดแย้ง อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและช่วยลดการเกิดอาชญากรรม ขณะนี้ทางอัยการจังหวัดเบตงดำเนินการไปแล้วในบางส่วน เช่นได้เสนอเป็นรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๕.๓๐ น. และต่อไปคือขยายความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนและประชาชนในชนบทที่ห่างไกล

๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๗ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสงขลา มีเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี ๑๑๕ ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมาย ๑๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้จากภาษีสุราและเงินค่าปรับผิดสัญญา นอกจากนี้สามารถจับกุมผู้ทำผิด พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตได้ ๑,๒๐๐ ราย ได้เงินค่าปรับจำนวน ๖ แสนบาทเศษ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้ตั้งเป้าหมายการจัดเก็บภาษีไว้เพียง ๖๑ ล้านบาท เพราะว่าจะมีการยุบเลิกโรงงานสุราจังหวัดสงขลา ไปดำเนินการใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดประชุมทางวิชาการเรื่องหมู่บ้านและเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ สำหรับผู้เข้าประชุมได้แก่ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสถาบันละ ๒ คน ตัวแทนจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ตัวแทนจากสื่อมวลชน ผวจ. จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทย ตลอดจนอนุรักษ์เรือนไทยมุสลิมภาคใต้ ซึ่งกำลังสูญหายไป นอกจากนี้เพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา นักปกครอง นักประวัติศาสตร์ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน



รอง ผวจ. ยะลาสำรวจ
เส้นทางขาด - แยก
เพื่อให้ชาวบ้านล่าเหยียดผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้สะดวก

หวัชฯ มีรายได้จากการอนุญาตให้ตั้ง
โรงงานเป็นเงิน ๒๘๒,๕๕๐ บาท นับ
ว่าแต่ละโรงงานนั้นช่วยสร้างงาน
ให้ประชาชน

๑๐

นายสมนึก เกตุชาติ เทศมนตรี
ฝ่ายการศึกษาของเทศบาลเมืองนครศรี-
ธรรมราชเปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาล
ได้ปรับปรุงมาตรฐานของโรงเรียนเทศ-
บาลด้านวิชาการ โดยเปิดสอนชั้นเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ของเด็กที่จะเข้าเรียนชั้น ป. ๑ ในโรง
เรียนเทศบาลและเพื่อช่วยเหลือผู้
ปกครองที่ไม่สามารถส่งลูกเข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนได้

๑๑

นายประสงค์ พงษ์พิทักษ์ อุต-
สาหกรรมจังหวัดตรัง เผยว่า การ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องแก้ปัญห
การว่างงานผลการสำรวจในปี ๒๕๒๗
ที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในจังหวัด ๒๐๘ โรงงาน เป็นโรงงาน
ขนาดกลาง ๑๗ โรงงาน โรงงานขนาด
เล็ก ๑๙๑ โรงงาน ประชาชนมีงานทำ
จากโรงงานทั้ง ๒ ขนาด ระหว่างปี
๒๕๒๖-๒๕๒๗ จำนวน ๓,๓๕๑
คน ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจัง-

๑๓

กิ่งอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร ได้
จัดงานวันเกษตรทุ่งตะโกขึ้น และในวัน
แรกจะมีพิธีเปิดสำนักงานเกษตรของ
กิ่งฯ ด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อชักจูงเกษตรกรให้สนใจในการ
ผลิตพืชผล และหาเงินซื้ออุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการเกษตรตลอดจนเป็น
การกระจายความรู้ทางเทคโนโลยีแผน
ใหม่แก่เกษตรกรนอกจากนี้มีการ
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น
กาแฟ มะพร้าว ข้าว และยางพารา

๑๓

นายสุนทร วรรณุช หัวหน้า
หน่วยโรคเท้าช้าง ที่ ๑๑๑ สุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า ได้พบโรคเท้าช้างในท้องที่
อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี ประมาณ ๑%
จากจำนวนประชากร ๓ หมื่นคน ลักษณะ
ผู้ป่วยมี ๒ ประเภท คือ ประเภท
แรกตรวจพบพยาธิโรคเท้าช้างในเลือด

มีจำนวนมาก ในทุกตำบลของ อ.พระ
แสง ส่วนประเภทที่ ๒ มีอาการ
เท้าบวมพยุประมาณ ๕๐ ราย อายุตั้ง
แต่ ๒๐ ปีขึ้นไปเชื้อที่พบนี้ปราบยาก
หน่วยโรคเท้าช้างที่ ๑๑๑ มีพื้นที่
รับผิดชอบในเขต ๕ จังหวัดภาคใต้
คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภู-
เก็ด และพังงา ขณะนี้ได้พบโรคเท้าช้าง
อีกที่ชุมพรและระนองซึ่งชาวพม่าเป็น
ตัวต้นเหตุนำโรคนี้นี้เข้ามา

๑๘

นายประหัด ไทยประยูร นาย
สมาคมชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า ปีนี้ผลผลิตสัตว์น้ำราคาตก
ต่ำมาก ปลาที่ส่งขายให้กับโรงงานปลา
ป่นเฉลี่ย ก.ก. ละ ๑.๓๐ บาท ซึ่งปีที่
แล้วได้ถึง ๒ บาท ทำให้ชาวประมงบาง
รายต้องล้มละลายหมดตัว ขณะ
นี้สมาคมฯ รวมข้อมูลเสนอรัฐบาลให้
ช่วยเหลือ และเสนอให้เปิดป่าสงวนชาย
เลนของกรมป่าไม้เพื่อจัดสรรให้ชาว
ประมงเพาะเลี้ยงคางคกชายฝั่ง

๒๑

นายอรุณรัตน์ ศรีชุมพวง ประ-
ชาสงเคราะห์จังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า
การช่วยราษฎรที่เดือดร้อนกรณีต่าง ๆ
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คือ ช่วย
เหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ๑ ครอบครัว
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท ช่วยเด็ก
ยากจน ๑๕ ครอบครัว ด้วยการแจก
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ๕๒ ชิ้น สงเคราะห์
ผู้มีรายได้น้อย ๑ ครอบครัว เป็น

เงิน ๕๐๐ บาท ให้กู้ยืมเงินทุนประชาศึกษาสงเคราะห์ ๑ รายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ส่งอบรมวิชาชีพตัดผม ๑ ราย สอบสถานภาพหญิงที่ขอเดินทางไปต่างประเทศ ๑ ราย ส่งคนพิการรับการใส่ขาเทียม ๑ ราย ส่งผู้ป่วยเข้ารักษา ๑ ราย และพิจารณาอนุมัติรับเด็กบุญธรรม ๒ ราย

๒๒

กลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในเขต อ.กันตัง ได้เห็นความสำคัญในการประหยัดตามหลักการของศาสนา จึงได้จัดตั้งกองทุนสหกรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสมาชิกแล้ว ๑๕๐ คน และผู้นับถือศาสนาอื่นจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกัน สำหรับการบริหารงานจะดำเนินงานตามแบบธนาคารเพื่อพัฒนามุสลิมโลก ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

๒๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนาชนบทสำหรับปี ๒๕๒๘ แล้ว ๒๑๒ ล้านบาท โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ให้สามารถมีชีวิตพออยู่พอกิน ช่วยเหลือรอดพ้นความขาดแคลนโรคภัยไข้เจ็บ ความไม่รู้ พัฒนาการบริการพื้นฐานและสร้างงานในชนบท เช่น ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รมรงค์เพื่อการรู้หนังสือช่วยเหลือกฎหมายในเขตยากจน ประมงหมู่บ้าน ๑๐ รุสมิแล

เกษตรแหล่งน้ำหมู่บ้านเป็นต้น และในแผนพัฒนาจังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อการนี้ไปแล้วเป็นเงิน ๓๘๒ ล้านบาท คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ หากไม่มีภัยธรรมชาติอื่น ๆ แทรกซ้อน เชื่อว่าชนบทของจังหวัดฯ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ จะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

๒๖

ร.ต.อ. เชิดศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง สารวัตรจราจร สก.อ.เมืองชุมพร เปิดเผยว่า การจัดการจราจรและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตามแนวความคิดของ พ.ต.อ.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ผู้กำกับการตำรวจจราจรจังหวัดชุมพรนั้น จะจัดทำประวัติผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และให้สวมเสื้อกั๊กสีส้มมีตราประจำจังหวัดชุมพรและหมายเลขทะเบียนประวัติเป็นสีขาว วิธีการนี้จะช่วยให้ติดตามคดีต่าง ๆ ได้ง่าย สำหรับประชาชนขอให้เลือกใช้บริการเฉพาะรถตามที่แจ้งดังกล่าว สำหรับการปรับปรุงการจราจรสายต่าง ๆ จะพิจารณาเปลี่ยนทางม้าลายให้ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนสี่แยกมอเดียร์ ช่วงถนนปรมินทร์มรรคา ดัดกับถนนศาลาแดง จะติดตั้งสัญญาณไฟแดงเพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง จะส่งเสริมให้หาดปากเมงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน พร้อมกับเดือนเมษายนนี้จะได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่หาดดังกล่าวนี้ด้วย นอก

จากนี้จะปรับปรุงให้มีที่จัดเก็บขยะ จัดร้านค้าให้เป็นระเบียบ รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด พัฒนาบริเวณใกล้เคียงตลอดจนรักษาความปลอดภัยต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือพักผ่อน เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

๒๗

เรืออากาศเอกสง่า วงศ์บัณ-จิตย์ อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้น มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี ให้คำปรึกษาการขอรับรองบุตร ช่วยเหลือในการจัดการมรดก และหาทนายช่วยในคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อาจช่วยตัวเองได้ โดยตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และอัยการจังหวัดเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ยังช่วยในการทำนิติกรรม และเผยแพร่กฎหมาย ๒ ทาง คือ พิมพ์กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ควรปฏิบัติแก่ประชาชน และเปิดอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

๒๘

นายอำนวยการ สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ชุมชนแออัดบริเวณรอบเขาดงในอำเภอเมืองสงขลา จะได้



กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่ นพค.55 พัทลุง สร้างถนน
ปรับพื้นที่ ทะเลสาบลำปำ เพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

๒

รับผลกระทบจากการขยายตัวเมืองสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและสะพานข้ามทะเลสาบทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพัฒนาทุกด้านจึงขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนแออัดบริเวณรอบเขาดงคัง-กล่าวต่อมาทางมหาวิทยาลัย ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับโครงการและจะใช้เงินพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้

๒๕

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๘ นี้ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาหลายโครงการ ใช้งบประมาณถึง ๕,๑๒๓,๖๐๐ บาท มีงานก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมคลองส่งน้ำ ๑ แห่ง ขุดลอกหนองน้ำ ๑ แห่ง ขุดสระน้ำ ๕ แห่ง ขุดเจาะบ่อนบาดาลขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ๑๓ บ่อ ขนาด ๖ นิ้ว ๒ บ่อ และขุดบ่อน้ำดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ๑๔ บ่อ นอกจากนี้จะได้ขุดบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะไว้ในปีที่ผ่านมามีอีก ๕๒ บ่อ พร้อมกับจะได้ชักชวนส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งจะเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำ ได้นำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓๑

ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา นายอำเภอเมืองตรังเปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ส่วนราชการจาก ๔ กระทรวงหลักประกอบด้วย มหาดไทย, สาธารณสุข, ศึกษาธิการ, เกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกับราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.ละมอ อ.เมืองตรัง จัดตั้งธนาคารอาหารเพื่อชุมชนขึ้นเป็นแห่งแรกของภาคใต้ในท้องที่ดังกล่าว โดยทางราชการให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำเพื่อให้ราษฎรได้ร่วมกันดำเนินการเป็นหมู่คณะให้มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์

๓

กสช. สงขลาได้จัดสรรให้ ๑๐ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ ๑๑๗ สภาตำบล ดำเนินการเป็นเงิน ๒๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งช่างจากหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการโครงการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอฝ่ายช่าง เพื่อให้การพิจารณาโครงการต่างๆ รวดเร็วขึ้นเสร็จตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานละ ๒ นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยงาน กสช. ซึ่งนายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุมิแล ๑๑

ตำรวจรถไฟจับสินค้าทมิฬภาษีมูลค่า
ค่านับแสนบาท ที่ตู้รถก่อนบนขบวน
รถไฟสายใต้เข้ากรุงเทพฯ

หัวดฯ ได้ประชุมบรรดาช่างเหล่านั้นเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวทาง
การปฏิบัติงานตามนโยบาย กสข. ปี
๒๕๒๘

๕

นายมานิต วัลยะเพ็ชร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เนื่องใน
ปี ๒๕๒๘ นี้ ตรงกับปีที่ ๒๐๐ แห่ง
การชนะเลิศกีฬาของยอดวีรสตรีเมือง
กลาง “ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุน-
ทร” ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดให้วัน
ที่ ๑๓-๑๓ มีนาคมนี้ เป็นระยะของ
การจัดงานฉลองดังกล่าว โดยคณะ
กรรมการจัดงานได้ประชุมพิจารณาให้
มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงศิลป
วัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ
ฯลฯ ที่บริเวณสถานพักผ่อนสวนสา
ธารณะ “สะพานหิน” เมืองภูเก็ต
สำหรับการแสดงทางประวัติศาสตร์
ประกอบแสงเสียงนั้นจะจัดให้มีขึ้นที่
สนามกีฬาสุระกุล และบริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์
ของสองยอดวีรสตรีฯ นอกจากนี้ยังมี
การจัดริ้วขบวนแห่เป็นประจำวัน และ
ตกแต่งบ้านตามแบบสถาปัตยกรรมดั้ง
เดิมของชาวภูเก็ตอีกด้วย

๖

แม่ทัพภาค ๔ ออกคำสั่งเด็ดขาด
ห้ามตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อำเภอพระ-
แสงสุราษฎร์ธานี

พลโทวันชัย จิตต์จันทน์ แม่ทัพ
ภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อำนวยการป้องกัน
การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ภาค
๔ เปิดเผยว่าจากการที่กองทัพภาคที่
๑๒ รุสมิแสด



๔ ได้จัดส่งกำลังบางส่วนเข้าปฏิบัติ
การร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รักษาความสงบในพื้นที่อำเภอพระ-
แสง จ.สุราษฎร์ธานีเป็นการเฉพาะตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นมานั้น
ได้พิสูจน์ทราบว่าพื้นที่อำเภอพระแสง
และใกล้เคียงได้มีการลักลอบตัดไม้ทำ
ลายป่าอย่างกว้างขวาง อันเป็นการทำ
ลายเศรษฐกิจของชาติอย่างร้ายแรง
รวมทั้งมีการให้การสนับสนุนทั้งด้าน
เงินทุนและยุทธปัจจัยแก่ผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

๑๐

นายอนุทูล ดาวกระจ่าง ปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าในปี ๒๕๒๘
นี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้
รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ให้ทำ
โครงการปีแห่งการเลี้ยงสัตว์ เพื่ออบรม
เกษตรกรซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตลอด
ปี โครงการนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ และให้ถือการเลี้ยงสัตว์

เป็นอาชีพเสริมเนื่องจากมีปศุสัตว์อำ-
เภอไม่ครบทุกอำเภอ จึงให้นักวิชาการ
สัตวบาลประจำสำนักงานปศุสัตว์จัง-
หวัดฯ ไปดำเนินการ ที่ อ.กระทุ
สำหรับผู้เข้าอบรมได้แก่เกษตรกร
ยุวเกษตรกร กลุ่มหนุ่มสาว และนัก
เรียนประถมศึกษาในชนบท ส่วนด้าน
สถานที่อบรมหรือกำหนดการต่าง ๆ จะ
ได้พิจารณาให้ทั่วทุกท้องที่ต่อไป

๑๔

คุณหญิงอัมพร มีสุข นายก
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้ ทางสวท. จะ
จัดอบรมวิทยากรเรื่องเพศศึกษาใน
เขตการศึกษา ๓ ได้แก่จังหวัดสงขลา
พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
และชุมพร ณ โรงแรมทักษิณ จ.นคร-
ศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรม
๑๕๐ คน จากอาชีพต่าง ๆ ทั้งศึกษา
นิเทศก์ ครู ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์
และผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเพื่อที่จะนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ครูที่สอนวิชาที่

เกี่ยวกับพศศึกษา นอกจากนี้ยังมีสตินรี แพทย์จากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในเขตการศึกษา ๓ เข้าอบรมด้วย สำหรับการจัดอบรมวิทยากรเรื่องพศศึกษาในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๗

๑๖

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งในขณะนี้ทางข้าราชการอำเภอและบรรดาพ่อค้าประชาชนได้เตรียมต้อนรับอย่างมโหฬารสำหรับที่ทำการใหม่นี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสวยงามที่สุดเพราะอยู่บนเนินเขา ส่วนที่ดินในการปลูกสร้าง จำนวน ๑๒ ไร่เศษ มีมูลค่ากว่าล้านบาทนี้ นายอรุณ ศรีอรุณทิพย์ เป็นผู้บริจาคให้ และการปรับพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๓ ยะลา ขณะนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการอำเภอหลังใหม่เกือบจะครบทุกแผนกแล้ว

๑๗

พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีที่มีข่าวว่าผู้มีอิทธิพลทุ่มเงิน ๖ ล้านบาทวิ่งเต้นกับทหารและตำรวจเพื่อให้ปิดสำนวนคดีฆ่านายปรีดี สุจริตกุล อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตและนายแสงชัย สักดิ์ศรีทวี (โกโหล่น) เสียชีวิต และเรื่องที่ พล.ต.ต. สล้างบุญนาค ถูกสอบสวนเพราะถูกร้องเรียน

ว่าปฏิบัติหน้าที่มีขอบว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนแต่ตนเองไม่ยอมแสดงความเห็นเพราะอยู่ในระหว่างการดำเนินการของตำรวจ

๑๘

นางเพ็ญณี ศรีสุวรรณ เจ้าของและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์วัฒนธรรมไทยภาคใต้ เปิดเผยว่าธุรกิจของศูนย์ฯ ขณะนี้พอจะดำเนินการไปได้ แม้จะมีอุปสรรคบ้างเพราะชาวต่างประเทศสนใจกิจการของศูนย์อยู่เสมอโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์ และศูนย์เปิดเพียงสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์หวังความร่วมมือจากชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดสงขลา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่เพราะชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวหาดใหญ่เพราะผู้หญิงและไนท์บาร์

๑๙

พ.ต.อ. ไพบูลย์ นันทะเลขา ผกก. สุราษฎร์ธานีเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์นี้ว่า เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. วันเดียวกันนี้ พ.ต.ท. สวัสดิ์ สัทโธ สาธุ.สภ.อ.ท่าชนะได้นำกำลังตำรวจ ๑๐ นายเข้าจับกุมคนร้ายที่ปล้นรถทัวร์ของบริษัทไทยเดินรถ หมายเลขทะเบียน นครปฐม ๑๐-๑๐๓๓ เมื่อคืนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมคนร้ายได้ ๒ คน คือนายประสาน แซ่จ้าว และนายไพบูลย์ บัวชู

พร้อมด้วยของกลางเงินสด ๒,๘๐๐ บาท นาฬิกา ๔ เรือน ส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมปล้นอีก ๖ คน ขณะนี้รู้ตัวหมดแล้ว ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกองกำกับการฯ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปแล้ว

๒๕

พันเอกพิจิตร กงกะนันทน์ ผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในเปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) กลุ่มพูโลได้มีการประชุมกันที่สำนักงานใหญ่ในกลุ่มประเทศอาหรับบางประเทศ ที่ประชุมได้มีมตินโยบายที่จะส่งสมาชิกเข้ามาขอตัว แล้วทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่

พันเอกพิจิตร กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม - ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขจก. ได้เข้ามาขอตัวจำนวน ๑๐ คน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบแหล่งอาวุธจำนวนหนึ่ง

๒๕

พลตำรวจตรีชาญ รัตนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร ๔ แถลงเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ นี้ว่า ในปีนี้คาดว่าจะการจับกุมแร่เดือนในเขตภาคใต้จะมีแนวโน้มจะจับได้มากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับ ๒ ปัจจัย คือ ๑. ถ้ามีการผลผลิตเริ่มจากการขนแร่เดือนออกนอกประเทศมาก ๒. ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเจ้าหน้าที่